



วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2553

พาณิชย์สับช่องระบายข้าว เผยผลผลิตเวียดนามแผ่ว

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ตรวจสอบสถานการณ์การค้าข้าวโลก ขณะนี้เวียดนามไม่มีข้าวขายแล้วจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกข้าวและสอดคล้องกับแผนระบายข้าวสต็อกของรัฐ หลังดำเนินการมานานถึง 3 เดือน เบื้องต้นกำหนดการระบายหลายวิธีแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะทำให้ตลาดปั่นป่วน

ทั้งนี้ ข้าวในสต็อกของรัฐที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำช่วงปี 2551-52 ซึ่งยังมีสภาพดี ส่วนข้าวเก่าตั้งแต่มี 2548 มีปริมาณไม่มากประมาณ 2-8 พันตัน ปริมาณข้าวในสต็อกรวมประมาณ 4 ล้านกว่าตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ที่เหลือเป็นข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว

“ปีนี้การส่งออกข้าวจะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา เราส่งออกสูงสุด 10 ล้านตันและต่ำสุด 8.5 ล้านตัน เชื่อว่าปีนี้จะส่งออกได้ในกรอบนี้ จากการที่สต็อกจะมีการเคลื่อนไหวก่อนฤดูข้าวใหม่ออกสู่ตลาดแน่ แต่ไม่จำเป็นว่าต้องขายทั้งหมดสต็อก เพราะต้องเก็บไว้เป็นเซฟตี้ทั้งของไทยและอาเซียนด้วย” นายมนัส กล่าว

นางชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมนักส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ช่วงครึ่งปีหลังเวียดนามมีแผนจะส่งออกประมาณ 3.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณน้อยกว่าช่วงครึ่งปีแรก ที่มีการส่งออกข้าวมากถึง 4 ล้านตัน จากเป้าหมายส่งออก รวม 6.5 ล้านตันในปีนี้ จึงเชื่อว่าจากนี้ไปข้าวจากเวียดนามจะออกสู่ตลาดน้อยลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย ที่จะใช้จังหวะนี้ในการขายข้าว แต่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ตลาดได้รับผลกระทบเพราะไทยมีข้าวในสต็อกมหาศาล หากกำหนดแผนระบายครั้งละมากๆ จะทำให้ตลาดได้รับความเสียหายทันที

ทั้งนี้เชื่อว่า แม้ครึ่งปีหลังหรือประมาณ 4-5 เดือนจากนี้ ก่อนที่ข้าวหน้าปีจะออกสู่ตลาด เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการระบายข้าวสต็อกของรัฐ แต่รัฐควรระบายครั้งละ 2-3 แสนตัน และเชื่อว่าปริมาณที่ระบายได้รวมทั้งหมด 1 ล้านตันเท่านั้นจากสต็อกประมาณ 6 ล้านตัน

“ครึ่งปีหลังเวียดนามจะเล่นกับราคามากกว่าเน้นปริมาณ คุ้ได้จากที่ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังมีข้าวเวียดนามขายข้าวให้บังกลาเทศ 2 แสนตันและจีนสนใจซื้ออีก 6 แสนตัน แต่ภาพรวมช่องว่างระหว่างราคาข้าวไทยและเวียดนามยังสูงอยู่ โดยข้าวขาว 5% เวียดนามเพิ่มขึ้นจาก ต้นละ 350 เป็น 390 ดอลลาร์ ข้าวไทยเพิ่มจากต้นละ 450 ดอลลาร์เป็น 465 ดอลลาร์”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

"มาเลเซีย-อิเหนา" ยกทัพเปิบข้าวไทย พาณิชย์กลุ่มสำเร็จ

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล และหน่วยงานที่ควบคุมการนำเข้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศ โดยไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักให้กับอินโดนีเซียและมาเลเซีย

“ในการหารือกับอินโดนีเซีย ไทยได้ขอให้พิจารณาการนำเข้าข้าวคุณภาพดี เช่น ข้าวหอมมะลิไทยให้มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคระดับบน และไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศของ

อินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพปานกลาง รวมทั้งได้ขอให้อินโดนีเซียพิจารณาจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ที่จะซื้อข้าวจากไทยฉบับใหม่ เพราะฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.2554 เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่อินโดนีเซีย และไทยยังแจ้งว่าพร้อมที่จะเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับอินโดนีเซียด้วย"

สำหรับมาเลเซีย ไทยได้ให้ความมั่นใจว่ามีผลผลิตข้าวเพียงพอ ที่จะตอบสนองความต้องการข้าวของมาเลเซีย และเป็นแหล่งนำเข้าข้าวของมาเลเซียในระยะยาวได้ รวมถึงพร้อมเจรจาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับมาเลเซีย โดยยินดีที่จะขายข้าวให้ในราคามิตรภาพ ซึ่งมาเลเซียยอมรับว่าข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพดีกว่าประเทศอื่น และพร้อมที่จะนำเข้าข้าวไทย หากราคาข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งไม่มากเกินไป โดยอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตกลงที่จะให้มีการนำเข้าข้าวจากไทย ซึ่งรายละเอียดการซื้อข้าวในรูปแบบจีทูจี จะมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาข้าวพุ่งหลังภัยธรรมชาติ

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเผยว่า ส่งออกข้าว 600,000 ตันไปจีนตั้งแต่เดือน พ.ค. ขณะสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า การส่งออกข้าวจำนวนมากมุ่งไปที่ภาคใต้ของจีน เพื่อชดเชยการขาดแคลนข้าวผลจากเกิดภัยแล้งอย่างหนัก และการจัดส่งดังกล่าวเป็นคำสั่งซื้อมากผิดปกติจากจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ ตัวเลข 600,000 แสนตันดังกล่าว นับเป็นการนำเข้าข้าวที่มากกว่าที่รัฐบาลจีนระบุไว้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เป็นจำนวนกว่า 3 เท่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ของจีนยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ ขณะที่นายจู่ เจี้ยนฟาง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งบริษัทซีดีเคซีเคียวริตี้ส์ กล่าวว่า หากตัวเลขนำเข้าดังกล่าวเป็นจริง จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณข้าวสำรองของจีน เพราะ 90% ของข้าวในตลาดจีน มีการจัดหาจากในประเทศ และคาดว่า การนำเข้าจากเวียดนาม จะทำให้ข้าวในตลาดท้องถิ่นมีความหลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรจีน ระบุว่า การนำเข้าข้าวของจีนในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 44.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 174,000 ตัน ขณะที่การส่งออกข้าวลดลงเกือบ 25%

นักวิเคราะห์วิตกกังวลกับความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น เพราะคาดว่าราคาข้าวจะสูงขึ้น ผลจากการผลิตภาคเกษตรในประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยแล้งและน้ำท่วม

ขณะที่นายหวัง กั๋วจือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมณฑลเหอหลิงเจียง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจีน กล่าวว่า จำนวนการนำเข้าข้าวจากเวียดนามนับว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับข้าวที่ผลิตได้กว่า 10 ล้านตัน ในมณฑลเหอหลิงเจียงในแต่ละปี โดยเหอหลิงเจียงจัดหาข้าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของผลผลิตข้าวทั้งหมดในประเทศ

นายนิค โรบินส์ นักวิเคราะห์แห่งเอสพีซี ในกรุงลอนดอน ระบุว่า ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้การผลิตข้าวในประเทศกลุ่มจี 20 ลดลงมากถึง 8.7% ภายในปี 2563 หากไม่มีการดำเนินมาตรการจริงจังในการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและอุณหภูมิที่สูง โดยในระยะใกล้ นั้น ภัยแล้งและคลื่นความร้อนจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จะทำให้เกษตรกรต้องปรับปรุงวิธีบริหาร

สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ราคาข้าวสาาลีพุ่งขึ้นเกือบ 70% นับจากเดือน มิ.ย. หลังจากรัสเซียเผชิญภัยแล้งครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 130 ปี จนทำให้นายกรัฐมนตรีวลาดิมีร์ ปูติน ห้ามส่งออกข้าวสาาลี และสร้างความตื่นตระหนกแก่อียิปต์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวสาาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ไทยจับมือโรงสีอาเซียนผลักดันความร่วมมือข้าว

กระทรวงพาณิชย์ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมโรงสีข้าวแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เซอราตัน กรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง รวมทั้งมีเทคโนโลยีการสีข้าวที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำในทุกเวทีการค้าข้าวโลก

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยก่อนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวว่ากระบวนการผลิตข้าวของอาเซียน โรงสีข้าวของไทยนับว่ามีศักยภาพสูงมาก อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้นำเข้าและผู้บริโภคข้าวในตลาดต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ยังขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำ ดังนั้นการสร้างร่วมมือในกลุ่มโรงสีข้าวของอาเซียนจึงนับว่ามีความสำคัญ และในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตข้าวจึงเห็นควรจัดให้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวในระดับโรงสีขึ้น เพื่อแสดงถึงบทบาทสำคัญในการภาคการผลิตข้าวของอาเซียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้อาเซียนเข้มแข็งและสามารถแข่งขันด้านการค้าข้าวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

การประชุมครั้งนี้จะมีการหารือในประเด็นดังนี้ 1.การสร้างความแข็งแกร่งให้กับการผลิตข้าวของอาเซียน 2.การพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว 3.การพัฒนากระบวนการเคลื่อนย้ายข้าวในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ และ 4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมโรงสีข้าวในอาเซียน

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากสมาคมโรงสีข้าวจากประเทศอาเซียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน “Thai Rice Conference and Exhibition 2010 ข้าวไทยก้าวไกล สร้างสายใยสู่อาเซียน” ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมข้าวในภูมิภาคอาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและความก้าวหน้าของเครื่องจักรกลที่ผลิตได้ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวในอาเซียน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ออกมาให้ความมั่นใจว่า กรณีที่มีข่าวว่าจีนได้ซื้อข้าวจำนวนกว่า 600,000 ตันนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ VFA กล่าวว่า นับแต่นี้ต่อไปตลาดข้าวในประเทศจะต้องปรับตัวเองใหม่อย่างทั่วด้านไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกฝ่ายจะทราบดีว่าหลายเดือนมานี้ เกิดอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ขึ้นในหลายมณฑลของจีน แต่ก็ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าจีนจะต้องนำเข้าข้าวปริมาณมหาศาล เนื่องจากจีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก และลดการนำเข้าลงในช่วงหลายปีมานี้

แหล่งข่าวระบุว่า จีนได้เริ่มซื้อข้าวจากเวียดนามนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ถึง ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ไม่มีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการ เพราะบางส่วนมีการส่งออกไปตามแนวชายแดนจึงยากแก่การตรวจสอบ

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหาร กล่าวว่า สมาคมได้กำชับให้บริษัทสมาชิกช่วยกันเก็บสต็อกข้าวไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพื่อให้มีสต็อกข้าวเพียงพอต่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยจะให้

บริษัท The Northern Food Corporation เก็บสต็อกข้าวไว้ประมาณ 300,000 ตัน บริษัท The Southern Food Corporation เก็บสต็อกข้าวไว้ประมาณ 600,000 ตัน และบริษัทอื่นๆ ให้เก็บไว้รวมประมาณ 400,000 ตัน

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-13 ส.ค. 2553 มีจำนวน 305,718 ตัน มูลค่า 117.467 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 113,232 ตัน มูลค่า 46.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 13 ส.ค. 2553 มีจำนวน 4,266,100 ตัน มูลค่า 1.853 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,223,654 ตัน มูลค่า 1.731 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

นาย Nguyen Tri Ngoc อธิบดีกรมเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Director of the Cultivation Department, The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้เวียดนามอาจจะส่งออกได้มากถึง 6.5-7 ล้านตัน หากผลผลิตและสต็อกข้าวมีมากพอ

โดยในขณะนี้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวจากฤดูการผลิตฤดูหนาว และฤดูร้อน (the winter-spring and summer-autumn crop) รวมกันเป็นจำนวนกว่า 26 ล้านตันแล้ว และคาดว่า นับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้อีกประมาณ 13 ล้านตัน

ทั้งนี้ เขาคาดว่า เกษตรกรในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง จะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้ประมาณ 5 ล้านตัน ในฤดูนาปีปีนี้ จะนำเข้าจากกัมพูชาอีก 1 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้มีข้าวส่งออกหากเงินสั่งซื้อเพิ่ม

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ได้เรียกร้องให้เกษตรกรทั่วประเทศ ช่วยทำให้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นในอัตรา 4% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวเพียง 0.2% โดยเขากล่าวว่า อินเดียจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่แห้งแล้งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น หลังจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศขยายตัวในอัตราต่ำที่สุด

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหาร (Food and Agriculture Minister) ระบุว่า อินเดียจะมีคลังสำหรับเก็บธัญพืชเพียงพอในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยในขณะนี้มีธัญพืชบางส่วนที่ต้องเก็บไว้ในที่โล่งโดยถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกบาง โดยในขณะนี้ทางการมีคลังเก็บธัญพืชได้เพียง 42 ล้านตัน และต้องการคลังเก็บธัญพืชอีกประมาณ 14 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

เจ้าหน้าที่ของปากีสถานเปิดเผยว่า ข้าวสาลีที่เก็บไว้ในโกดังหลายแห่งทั่วประเทศได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 500,000-600,000 ตัน โดยผู้จัดการโกดังแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ได้รับคำเตือนเรื่องน้ำท่วมล่าช้าเกินไป ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายกระสอบข้าวไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้ทัน

สำหรับความเสียหายของผลผลิตข้าวนั้น นักวิเคราะห์จากสิงคโปร์คาดการณ์ว่า จะเสียหายประมาณ 200,000-300,000 ตัน

ทั้งนี้ ปากีสถานเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับ 3 ของเอเชีย โดยเมื่อปีการผลิต 2009/10 มีผลผลิตข้าวสาลีประมาณ 23.8 ล้านตัน และมีสต็อก (carryover stock) อีกประมาณ 4.22 ล้านตัน เมื่อรวมแล้วเท่ากับว่ามีอุปทานข้าวสาลีกว่า 28 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศปีละ 23 ล้านตัน ซึ่งความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้ปริมาณข้าวที่เกินความต้องการภายในประเทศลดน้อยลง

ที่มา Riceonline.com

จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ออกแถลงการณ์ว่า ราคาธัญพืชได้ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ในเดือนกรกฎาคม โดยราคาข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนราคาข้าวเปลือกข้าวเมล็ดยาวช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวเมล็ดยาวช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว และข้าวจาโปนิกา ขยับขึ้น 0.4%, 0.4% และ 0.7% ตามลำดับ

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรของประเทศหดตัวลง 25.9% ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งทำให้เกิดความแห้งแล้งทั่วทั้งประเทศ โดยผลผลิตสินค้าเกษตรในไตรมาสที่ 2 เพียงไตรมาสเดียว ลดลง 2.18% ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ผลผลิตธัญพืชของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตจากภาคการเกษตรทั้งหมด ปรับตัวลดลง 6.27% ในครึ่งปีแรก โดยผลผลิตข้าวเปลือกในช่วง 6 เดือนแรกของปีลดลง 10.24% เหลือ 6.62 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตข้าวโพดร่วง เหลือ 2.42 ล้านตัน

นายโปรเซโซ อัลคาลา (Proceso J. Alcala) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวให้ได้ 17.4 ล้านตันในปีนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการส่วนหนึ่งแล้ว เพื่อรับประกันว่าผลผลิตข้าวจะไม่ลดลงอย่างรุนแรง

กระทรวงเกษตรประเมินว่า ผลผลิตในช่วงไตรมาสสามปีนี้อาจลดลง 26% และความแห้งแล้งที่เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจทำให้เกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไป นายอัลคาลา กล่าวว่า รัฐบาลจะตัดสินใจภายใน 10 วันว่าจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายเร็กซ์ เอสโตเปเรส โฆษกองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กล่าวว่า จะระบายข้าวออกจากโกดังเก็บข้าวของรัฐบาล 480 แห่ง หลังจากที่ประธานาธิบดีเบนิโญ อากิโน กล่าวว่า ข้าวที่จำหน่ายไม่ออกเริ่มเก่าแล้ว โดยจะจัดสรรข้าวในโครงการอาหาร เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ข้าวสาร 1 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) คิดเป็นจำนวน 50,000 ตัน จะนำไปแจกจ่ายในโครงการอาหารเพื่อเด็กตามศูนย์รับเลี้ยงรวม 48,000 แห่งของกระทรวงสวัสดิการสังคมโดยเร็วที่สุด

ประธานาธิบดีเบนิโญ อากิโน (Benigno Aquino III) ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน กล่าวหารัฐบาลอดีตประธานาธิบดีกลอเรีย อาร์โรโย ว่า นำเข้าข้าวมากเกินไปจนความจำเป็น เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีอากิโน มีคำสั่งให้รัฐบาลทบทวนนโยบายนำเข้าข้าวและจัดตั้งหน่วยงานดูแลขึ้นมาให้จากปัญหาข้าวค้างสต็อก ทั้งนี้ ในรัฐบาลสมัยนางอาร์โรโยจัดซื้อข้าว 2.4 ล้านตัน เมื่อปีที่แล้วโดยมีกำหนดส่งมาถึงในเดือนกันยายนนี้ แต่โกดังไม่มีพื้นที่เหลือให้เก็บข้าวแล้ว

นายแองเจลิโต บานาโย (Angelito Banayo) ผู้อำนวยการของ NFA กล่าวว่า รัฐบาลของนางอาร์โรโยได้สั่งซื้อข้าวมากเกินไป ซึ่งเป็นการแย่งชิงทรัพยากรที่ทุจริตอาจถูกกล่าวหาว่า ตนไม่อยากจะวิจารณ์ผู้บริหารคนเก่าว่ากระทำการผิดแล้วปกปิดในการบริหารผิดพลาด ซึ่งคือการคอร์รัปชัน และว่าประเทศกำลังลอยคออยู่ในทะเลแห่งข้าว

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหารของอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency; BULOG) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลได้ตัดสินใจเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศด้วยการซื้อข้าวจากเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะการเก็บเกี่ยวข้าวของปีนี้เป็นสำคัญ

นาย ชุตาร์โต อาลีโมโซ ประธาน BULOG กล่าวว่า ทางสำนักงานจะซื้อข้าวเพิ่มขึ้น หากอินโดนีเซียสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ดี พร้อมกับเผยว่า ขณะนี้สต็อกข้าวของสำนักงานอยู่ที่ 1.6 ล้านตันแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะปลอดภัย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รัสเซีย

รัฐบาลรัสเซียได้ห้ามการส่งออกธัญพืชชั่วคราว ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. และบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2552 หลังประสบภัยแล้งรุนแรงและไฟป่าที่เผาผลาญทั่วภาคกลางของประเทศอยู่ก่อนเดือนส่งผลกระทบต่อผลผลิตธัญพืช

ทั้งนี้ นาย วิกตอร์ ชุบคอฟ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจะหารื้อต่อไปว่าจะขายยาคำสั่งห้ามไปถึงปีหน้าหรือไม่ หลังจากพ้นวันที่ 1 ต.ค.ไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีดมิตรี เมดเวเดฟ กล่าวว่า คำสั่งห้ามอาจยกเลิกเร็วกว่ากำหนดหากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เอื้ออำนวย แต่นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน กลับบอกว่าการห้ามส่งออกอาจยืดยาวถึงปี 2554 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตปีนี้อาจเหลือเพียง 60 ล้านตันเท่านั้น

เมื่อปีที่แล้วรัสเซียสามารถผลิตธัญพืชได้ถึง 97 ล้านตัน โดยมีความต้องการบริโภคในประเทศประมาณ 78 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากตัวเลขผลผลิตลดลงเหลือ 60 ล้านตันจริง เท่ากับว่ารัสเซียยังต้องการธัญพืชอีกเกือบ 20 ล้านตัน เพื่อบริโภคในประเทศ ทั้งนี้ในปี 2552 รัสเซียส่งออกธัญพืช 1 ใน 4 ของผลผลิต ข้าวสาลีของรัสเซียเหมาะกับการทำขนมปังไร้เชื้อหรือชนิดที่ไม่ใส่ยีสต์ โดยมีอียิปต์เป็นตลาดใหญ่ รองลงมาคือ ตุรกี, ซีเรีย, อิหร่าน และลิเบีย

ทางด้านนักวิเคราะห์ก็กล่าวกันว่า การงดส่งออกของรัสเซียอาจทำให้ราคาขนมปังในประเทศเหล่านี้แพงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ไม่นานน่าจะกลับสู่ปกติ เพราะคาดว่าสหรัฐซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากในฤดูกาลนี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกของข้าวเริ่มทรงตัวหลังจากที่ได้ปรับลดลงมาตั้งแต่ต้นปี โดยข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 36 เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 387 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ทางด้านสหรัฐอเมริกา นั้น ข้าวเมล็ดยาว U.S. #2/4 (long grain milled rice) ราคาปรับลดลงมา 28 เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 428 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ขณะที่ข้าวเมล็ดกลาง #1/4 (California medium grain #1/4) ราคาทรงตัวอยู่ที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 459.17 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 442.61 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และประสพภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 99 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ จีน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.6 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศเกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 456.62 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 438.51 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น จาก 94.97 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 97.52 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เพราะคาดว่าปริมาณสต็อกข้าวของจีน อินเดียเซีย และไทยจะเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 7.43 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.28 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 31.32 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30.05 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านตันข้าวสาร ปากีสถาน 3.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 5.8 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 9.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.7 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา [USDA](#)

